

## สรุปข้อสั่งการ

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายประยูร รัตนเสนีย์)	<p>๑. การมอบนโยบายการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ของพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนของจังหวัด และกรุงเทพฯ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้เรื่องวัคซีนโควิด - 19 เป็น “วาระแห่งชาติ” โดยมอบหมายกระทรวงมหาดไทยบริหารจัดการวางแผนการกระจายวัคซีนเพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ขอให้ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้เข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่ถูกต้องให้กับประชาชน โดยให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนครอบคลุมในทุกพื้นที่</li> <li>- มาตรการควบคุมการลักลอบเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ขอให้ทุกพื้นที่ดำเนินการกักกัน (Quarantine) ผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มข้น และบูรณาการร่วมกันในการสกัดกั้นควบคุมการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย</li> <li>- การป้องกันการรวมกลุ่มเพื่อลดความเสี่ยง ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเข้มข้น รวมทั้งตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนัน รวมถึงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม</li> <li>- มาตรการการตรวจคัดกรองเชิงรุก ขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการวางมาตรการการตรวจคัดกรองเชิงรุกในสถานที่เสี่ยง เช่น โรงงาน ตลาด และชุมชน อย่างต่อเนื่อง</li> <li>- การดำเนินการโรงพยาบาลสนามและระบบส่งต่อ ขอให้ทุกจังหวัดพิจารณาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถ. ได้แจ้งแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</li> <li>- การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยตรวจสอบและเร่งรัดดำเนินการส่งให้ สถ. ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔</li> <li>- ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมการรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการและเริ่มได้รับผลกระทบจากพายุต่าง ๆ</li> </ul>	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
สรุป ข้อสั่งการ ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายประยูร รัตนเสนีย์)	<p>- การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการพัฒนาคน ตลอดช่วงชีวิต เน้นแก้ไขจากการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล และรายครัวเรือน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชน เข้าถึงเครื่องจักรทางการเกษตร</p> <p>- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งเน้นสร้างกระแสสังคม ให้ตื่นตัวและมีส่วนร่วมป้องกันยาเสพติด ป้องกันสถานศึกษา สถานประกอบการ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ปลอดยาเสพติดโดยกระจายข้อมูลผ่านทางผู้นำชุมชน</p>	
	<p>๒. การป้องกันทุจริตการสอบบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้จัดการสอบแข่งขัน อย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อให้ได้คนดีมีความรู้อย่างแท้จริงมาปฏิบัติงาน</p> <p>สท. ได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนในประเด็น การแอบอ้าง หลอกหลวงรับผลประโยชน์ จากผู้สมัครสอบข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ได้จัดทำป้ายไวณิลและโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ และส่งให้จังหวัดนำไปดำเนินการ ขอให้ท้องถิ่นจังหวัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบดังกล่าว และกำกับดูแลให้การสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม</p>	
	<p>๓. การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวะ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔</p> <p>สท. ได้แจ้งแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ การเปิด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เลื่อนเป็น วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยแบ่งเป็น ๓ พื้นที่ และให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๓ จังหวัด (นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ) สามารถจัดการเรียนได้ในรูปแบบ การจัดการศึกษาทางไกล ได้แก่ On Air, Online, On Demand, On Hand ผ่านทางไปรษณีย์ เท่านั้น</p> <p>สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (๑๗ จังหวัด) หรือพื้นที่ ควบคุม (๕๖ จังหวัด) สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ๕ รูปแบบ คือ On site, On Air, Online, On Hand, On Demand โดยรูปแบบ On site ทางโรงเรียน ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid + (TSC+) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด</p> <p>ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด</p>	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
<p>สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายประยูร รัตนเสนีย์)</p>	<p>๔. การขับเคลื่อนโครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ขอให้จังหวัดแจ้ง อปท. สสำรวจจำนวนคู คลอง ว่าพื้นที่ใดที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจากผักตบชวาและวัชพืชรากขวางทางน้ำ และสำรวจว่ามี อปท. ใดบ้างที่มีการจัดตั้งโรงงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช และกำจัดได้วันละกี่ตัน รวมทั้งขอให้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ตามข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ทั้งการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร และบุคลากรตามความเหมาะสม</p>	
	<p>๕. การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากฯ วงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยตรวจสอบและเร่งรัดดำเนินการส่งให้ สส. ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔</p>	
	<p>๖. โครงการ Thailand Rabies Awards 2021 (สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย)</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมปศุสัตว์ และกรมควบคุมโรค ได้ร่วมจัดทำโครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อสนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยมีการดำเนินการโครงการฯ ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้จังหวัดประสาน อปท. ที่มีการดำเนินการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโดยจัดส่งผลงานไปยังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔</p> <p>๒. คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินรางวัลระดับประเทศ จะตัดสินผลงานของ อปท. ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔</p> <p>ขอความร่วมมือให้ อปท. ในพื้นที่ให้ความสำคัญในการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง</p>	
	<p>๗. การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในฤดูฝน</p> <p>ที่ประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการดำเนินการตามมาตรการการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในฤดูฝน ทั้งแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ กำจัดวัชพืช ซ่อมแซมระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ติดตามประเมินพื้นที่เสี่ยง หากมีแนวโน้มจะเกิดน้ำหลากต้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็ว โดยแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ มีดังนี้</p> <p>๑. เร่งดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔</p> <p>๒. เร่งทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน ๑๐ มาตรการรับมือฤดูฝน ให้เชื่อมโยงไปสู่ อปท. และประชาชน</p>	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
สรุป ข้อสั่งการ ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายประยูร รัตนเสนีย์)	<p>๓. เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อลดการสูญเสียน้ำให้มากที่สุด</p> <p>๔. ติดตาม เฝ้าระวังแจ้งเตือนน้ำหลากหรือดินถล่ม</p> <p>๕. ตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำ และเตรียมความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรให้พร้อมแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้ง</p> <p>๖. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานผ่านคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และรายงานผลให้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ทุกเดือน</p> <p>ขอให้จังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทาง และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์</p>	
	<p>๘. การจัดประชุมสภาเทศบาล</p> <p>ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดแจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติ ตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้เห็นชอบในหลักการในการจัดประชุมสภาเทศบาลแต่ละจังหวัดให้ปฏิบัติตาม มาตราการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง มีการตรวจคัดกรอง แยกห้องประชุมสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจัดให้มีเจลล้างมือ และให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงห้ามไม่ให้มีการรับประทานอาหาร โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา กำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม</p>	
	<p>๙. คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีครบวาระ หรือ คณะกรรมการชุมชนว่างลง ให้เทศบาลดำเนินการให้มีการเลือกตั้ง กรรมการชุมชนขึ้นใหม่ภายในสามสิบวัน แต่เนื่องด้วยในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีข้อกำหนด ห้ามการดำเนินการ หรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด กระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งให้เทศบาล เลื่อนการเลือกกรรมการชุมชน กรณีกรรมการชุมชนว่างลงออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p> <p>ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน สำหรับการขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ กรณีเทศบาลไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้</p>	
	<p>๑๐. การบริหารงานบุคคล</p> <p>สส. ได้บรรจุแต่งตั้งข้าราชการบรรจุใหม่และส่งไปปฏิบัติราชการ ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางตามสายงานรวมจำนวนกว่า ๒๐๐ คน ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดและทีมงานช่วยเหลือในส่วนของการบรรจุใหม่ดังกล่าว ช่วยให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน รวมถึงเรื่องที่พักต่าง ๆ</p>	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
<p>สรุป ข้อสั่งการ ของอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายประยูร รัตนเสนีย์)</p>	<p>๑๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาพรวมจะต้องถูกตัดลดงบประมาณตามมาตรการของรัฐบาล ซึ่งสำนักงบประมาณดำเนินการนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเข้าสู่ระเบียบพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดนตัดงบประมาณทั้งในส่วนของงบดำเนินงาน งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวนงบประมาณหนึ่งหมื่นกว่าล้านบาทเศษ ซึ่งจะกระทบหลายส่วน เช่น แผนงานโครงการต่างๆ ที่จะสนับสนุนในส่วนภูมิภาค สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ข้าราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ อาจจะต้องถูกตัดทอนออกไป</p> <p>การจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วน ของเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะเป็นหน่วยรับ งบประมาณตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต้องรอข้อสรุปและความชัดเจนอีกครั้ง</p>	
	<p>๑๒. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัย เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การเรียกเงินคืนผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยหวัดหรือเงินเบี้ยบำนาญจากทายาทว่า ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ เนื่องจากคนที่ได้ที่รับเบี้ยหวัดบำนาญนั้นยังมีสิทธิ์ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ (มีอายุเกิน ๖๐ ปี) แต่ต้องดูข้อมูล ประกอบด้วยว่าเป็นผู้ยากไร้หรือไม่ สามารถยังชีพได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งจะต้องให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติพิจารณาและกำหนด แนวทางปฏิบัติ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดย สด. จะได้ออกระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยใช้หลักเกณฑ์ อื่นประกอบ เช่น ความยากจนหรือรายได้ขั้นต่ำของผู้มีสิทธิ์ เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ ขอฝากให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยติดตามเร่งรัดการสำรวจข้อมูล จำนวนเงินงบประมาณที่เรียกคืนจากผู้สูงอายุและส่งคืนคลัง รวมทั้งที่อยู่ ในระหว่างดำเนินการเป็นจำนวนเงินงบประมาณเท่าไร เนื่องจากเบื้องต้น จะต้องคืนงบประมาณในส่วนที่เรียกคืนให้กับผู้สูงอายุ</p>	

สรุปประเด็นโดย : ฝ่ายช่วยอำนวยการ  
สำนักงานเลขาธิการกรม  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

## สรุปข้อสั่งการ

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มภารกิจด้านบริหารการคลัง (นายสันติธร ยิ้มละมัย)	<p><b>๑. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี</b></p> <p>ขอขอบคุณท้องถิ่นจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการประสานความร่วมมือดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำหรับเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี จะต้องมีการดำเนินการจัดการเลือกตั้งใหม่เนื่องจากมีผู้ลงสมัครเพียงรายเดียวและได้รับคะแนนน้อยกว่าคะแนนไม่เลือกผู้ใด</p>	
	<p><b>๒. การรายงานข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</b></p> <p>สธ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๙๖๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เกี่ยวกับการสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบ google Form ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยติดตาม เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเมืองพัทยาดำเนินการสำรวจและรายงานข้อมูลในระบบ google form โดยเฉพาะจังหวัดบึงกาฬ, กาฬสินธุ์, อ่างทอง, แพร่ และจังหวัดปัตตานี ซึ่งปัจจุบันรายงานข้อมูลเข้ามาน้อยที่สุด เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญสำหรับใช้เป็นข้อมูลที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดสรรงบประมาณชดเชยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบในการจัดเก็บภาษีฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณชดเชยในปีถัดไป โดยประเด็นสำคัญ คือจะพิจารณาจากประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้รายงานข้อมูลในระบบ google form ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔</p>	
	<p><b>๓. การประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔</b></p> <p>ขอบคุณท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลงทะเบียนนำเข้าและอนุมัติข้อมูล IIT, EIT ในระบบ ITAS ภายในกำหนดได้ครบถ้วน ประเด็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งพ้นกำหนดการนำเข้าข้อมูลแล้ว ปรากฏว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๑ แห่ง ใน ๑๐ จังหวัด ที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนุมัติไม่ทันภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น, บุรีรัมย์, น่าน, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ร้อยเอ็ด, ระยอง, สกลนคร, อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้ สธ. ทำเรื่องอุทธรณ์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ถ้ามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ อนุมัติอาจจะต้องเปิดระบบ</p>	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
<p>สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มภารกิจด้านบริหารการคลัง (นายสันติธร ยิ้มละมัย)</p>	<p>เป็นการเฉพาะ ดังนั้นคะแนนในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑ แห่ง คะแนนจะหายไป ๔๐ คะแนน ซึ่งจะต่ำกว่าเกณฑ์แต่ยังอยู่ในระบบการประเมิน</p> <p>ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดและทีมงานช่วยติดตามเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตอบแบบ IIT ให้ได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดซึ่งขณะนี้ตอบไปแล้ว ๗,๒๙๑ แห่ง ยังไม่ผ่านขั้นต่ำจำนวน ๕๕๘ แห่ง ใน ๒๑ จังหวัด</p> <p><b>๔. การบริหารงานบุคคล</b></p> <p>สส. กำลังดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข้าราชการ พนักงาน ข้าราชการครู ในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ให้เป็นปัจจุบัน เพราะข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญและจะใช้เป็นข้อมูลในการของบประมาณ ต่อสำนักงบประมาณ และเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปีงบประมาณถัดไป ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบให้เสร็จก่อนสิ้นไตรมาสที่ ๓ (ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔)</p> <p>การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการกลาง การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ยังขึ้นบัญชีอยู่จำนวน ๔๕๐ กว่าราย และบัญชีจะหมดอายุในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ จึงขอความร่วมมือท้องถิ่นจังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่างและประสงค์จะขอใช้บัญชีในตำแหน่งทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการ รวมถึงตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดำเนินการขอใช้บัญชี สำหรับการสอบแข่งขันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 โดยคณะกรรมการสอบแข่งขัน และคณะอนุกรรมการสอบการสรรหาพนักงาน ตำแหน่งสายงานบริหารมีกำหนดประชุมในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p>	

สรุปประเด็นโดย : ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก  
สำนักงานเลขาธิการกรม  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

**สรุปข้อสั่งการ**  
**การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔**  
**วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.**  
**ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและแผน (นายทวี เสริมภักดีกุล)	<p><b>๑. การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)</b></p> <p>สธ. ได้ดำเนินการจัดการอบรมสัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ซึ่งมีท่านอธิบดีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและมอบนโยบายในการอบรมสัมมนา ทั้งนี้ การอบรมสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเป้าหมายคือ การประเมิน LPA ที่จะให้ทีมของจังหวัด จังหวัดละ ๑๐ ท่าน ได้ดำเนินการอบรมและประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตามแผนงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	
	<p><b>๒. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล</b></p> <p>สธ. ได้วางแนวทางการเบิกจ่ายของ อปท. ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>กรณีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน โดยดำเนินการส่งโครงการผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดและส่งให้ สธ. อนุมัติภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรแล้วไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ให้ส่งเงินคืน สธ. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ การดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขอให้จังหวัดช่วยติดตามเร่งรัดด้วย</p>	
	<p><b>๓. การสำรวจเครื่องจักรและเครื่องมือทางการเกษตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด</b></p> <p>ตามที่ สธ. ได้ดำเนินการแจ้งไปยังจังหวัดเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการสำรวจเครื่องจักรและเครื่องมือทางการเกษตร โดยใช้ฐานข้อมูลเดิมที่เคยจัดส่งให้แก่กระทรวงมหาดไทยนั้น ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเรื่องดังกล่าว หากมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวด้วย</p> <p>เมื่อ สธ. ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วจะได้ดำเนินการจัดทำคู่มือเพื่อจัดส่งให้แก่กระทรวงมหาดไทยต่อไป</p>	



ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
<p>สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและแผน (นายทวี เสริมภักดีกุล)</p>	<p><b>๔. การเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม</b>            การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปี ๒๕๖๔ เป็นรายการสำรองจ่ายเงินฉุกเฉินสำหรับการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อพลิกฟื้นการผลิตโคนมและผลิตภัณฑ์นม ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการโดยกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการค่าใช้จ่ายซื้อนมโรงเรียนชนิด UHT ให้แก่นักเรียนได้บริโภคเพิ่มขึ้นคนละ ๒๔ กล่อง กล่องละ ๗ บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ และสำนักงบประมาณได้จัดสรรเงินดังกล่าวให้แก่ สด. ซึ่งทาง สด. ได้ดำเนินการจัดสรรให้แก่จังหวัดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดดำเนินการตามระเบียบและแนวทางที่ สด. ได้แจ้งไว้</p>	
	<p><b>๕. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำปี ๒๕๖๓</b>            ตามที่ สด. ได้จัดส่งแนวทางการบันทึกข้อมูล มฝ.๑ และ มฝ.๒ ไปแล้วนั้น พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการบันทึกข้อมูลผิดพลาด อาทิเช่น ข้อมูลปริมาณขยะที่บันทึกมากเกินไปเกินข้อเท็จจริง จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บันทึก มฝ.๑ มีเพียงร้อยละ ๖๙.๔๔ จากจำนวน อปท. ทั้งหมด            ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นฐานข้อมูลสำคัญส่วนหนึ่งที่จะนำไปใช้ในการจัดทำแผนจังหวัดต่อไป จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการและรายงานผลให้ สด. ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p>	
	<p><b>๖. การขับเคลื่อนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช</b>            การขับเคลื่อนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้จังหวัดแจ้ง อปท. ให้เกิดการรับรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการพระราชดำริ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการสมัครเข้าร่วมโครงการของ อปท. ส่งให้ สด. ในวันที่ ๒๐ ของทุกๆ เดือน</p>	
	<p><b>๗. โครงการรณรงค์เรื่องกิจกรรมต้นไม้ประจำปีของชาติ</b>            สด. ได้แจ้งจังหวัดให้พิจารณาจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และขอให้สรุปผลการจัดกิจกรรมพร้อมภาพถ่ายให้ สด. ภายในวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔            สำหรับ สด. กำหนดจัดกิจกรรมฯ ในวันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สวนหย่อมข้างพระที่นั่งนงคราญสโมสร</p>	

สรุปประเด็นโดย : ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก  
 สำนักงานเลขาธิการกรม  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

## สรุปข้อสั่งการ

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ (นายขจร ศรีชวโนทัย)	<p><b>๑. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ</b>            สก. ได้ดำเนินการเรียกข้าราชการพลเรือนสามัญ รายงานตัวเมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเรียก รายงานตัวทดแทนผู้สละสิทธิ์ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งอัตรารว่างของ สก. เรียบร้อยแล้ว            ทั้งนี้ ขอให้ช่วยกันดูแลและเป็นพี่เลี้ยงให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ทุกท่านให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อมาพัฒนา สก. ต่อไป</p> <p><b>๒. การมอบนโยบายการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b>            สก. ได้มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในพื้นที่ของจังหวัดสำหรับมาตรการต่างๆ อาทิเช่น การลงทะเบียนหมอพร้อม, การกักตัว, D-M-H-T-T-A, การคัดกรอง, โรงพยาบาลสนาม และรวมถึงการช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้ ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดได้ตรวจสอบหนังสือสั่งการเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ โดยหากขัดข้องประการใดจะให้ทาง ศบค.สก. ดำเนินการลงข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อให้สะดวกในการสืบค้นข้อมูล</p> <p><b>๓. การสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</b>            ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) และส่วนหนึ่งของไตรมาสที่ ๓ ถือว่าดำเนินการเป็นไปได้อย่างดี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาพรวมร้อยละ ๘๗.๒๔ ของวงเงินรวม            แต่อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ของ บางจังหวัดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการอีกประมาณ ๖ ล้านบาทเศษ จำนวน ๑๔ รายการ ขอให้ทางจังหวัดเร่งรัดดำเนินการด้วย อาทิเช่น การปรับปรุงตกแต่งภายในของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จำนวน ๑.๘ ล้านบาท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด</p>	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
<p>สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ (นายขจร ศรีชวโนทัย)</p>	<p>อุดรดิตถ์ จำนวน ๑.๓ ล้านบาท การขยายขอบเขตระบบไฟฟ้า ประปาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๖ แสนบาทเศษ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอื่นๆ นั้น ขอให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยเฉพาะรายการงบลงทุน สิ่งก่อสร้างของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์</p> <p>สำหรับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการที่ไม่พร้อม/ส่งคืน ประมาณ ๘๙๒ ล้านบาทเศษ ขอให้เร่งรัดส่งคืน ให้กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อจะได้ พิจารณาให้กับจังหวัดที่มีความจำเป็นต่อไป ทั้งนี้ ขอชมเชย จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสูงสุด ๑๐ อันดับ แรกและขอให้จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจน้อย ๑๐ อันดับสุดท้ายได้ตรวจสอบรายละเอียดเพื่อดำเนินการ ปรับปรุงให้มีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น</p> <p>โครงการเงินเหลือจ่ายที่ได้พิจารณาไปแล้ว จำนวน ๒๑๖ โครงการ ในจำนวน ๑๒ จังหวัด งบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาทเศษ ส่วนที่ไม่พร้อม/ส่งคืน จำนวน ๕ ล้านบาทเศษ ให้รีบดำเนินการส่งคืนให้กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน ท้องถิ่นเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	
	<p>๔. สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>นโยบายเร่งรัดช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)</p> <p>สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมาตรการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีเงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๒๕ ต่อเดือน</li> <li>- กรณีเงินต้นเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อเดือน</li> </ul> <p>สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมาตรการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีเงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๕ ต่อเดือน</li> <li>- กรณีเงินต้นเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อเดือน</li> </ul> <p>มาตรการดังกล่าวจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า ภาคเอกชนและกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ขอให้ท้องถิ่นจังหวัด ช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเกิดการรับรู้อย่างทั่วถึงด้วย</p>	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ (นายขจร ศรีชวโนทัย)	<p>๕. การชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>การชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๓ วัน ซึ่งอธิบดี สถ. ได้มอบให้รองอธิบดี สถ. ปฏิบัติหน้าที่ที่รัฐสภาตามรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รองอธิบดี สถ. นายทวี เสริมภักดีกุล</li> <li>- วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ รองอธิบดี สถ. นายสันติธร ยิ้มละมัย</li> <li>- วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ รองอธิบดี สถ. นายขจร ศรีชวโนทัย</li> </ul> <p>ทั้งนี้ การชี้แจงงบประมาณดังกล่าวได้นำเรียนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผ่านการคัดกรองจากสำนักงานงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยภาพรวมของงบประมาณจะถูกตัดลดลงประมาณร้อยละ ๖ ซึ่งจะได้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดให้กับรัฐสภาอีกครั้งหนึ่ง</p>	

สรุปประเด็นโดย : ฝ่ายช่วยอำนวยการ  
สำนักงานเลขาธิการกรม  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

## สรุปข้อสั่งการ

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
สรุปข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p><b>๑. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยติดตามและรายงานข้อมูลปัญหาข้อขัดข้องของการดำเนินการในเรื่องการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การปล่อยสัตว์ รวมทั้งเรื่องการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากทุกเดือนกลุ่มประสานการตรวจราชการกรมจะรวบรวมแบบรายงานในระบบ google Form มาสรุปข้อมูลว่าจังหวัดใดติดปัญหาหรือติดขัดในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการลงพื้นที่ร่วมกันแก้ปัญหาการปฏิบัติงานต่าง ๆ แต่สำหรับในช่วงนี้ฝากท่านท้องถิ่นจังหวัดติดตามหรือลงพื้นที่ไปพลาถก่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ยังไม่คลี่คลาย</p>	
	<p><b>๒. การรายงานข้อมูลประปาหมู่บ้าน</b></p> <p>การให้ทุกหมู่บ้านมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะระบบประปาหมู่บ้าน ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยติดตามการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะต้องมีการดูแล บริหารจัดการให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ</p>	
	<p><b>๓. การใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b></p> <p>ขอขอบคุณ กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่ช่วยรายงานข้อมูลความคืบหน้าของการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งนี้ขอให้ช่วยตรวจสอบข้อมูลก่อนการรายงานในระบบด้วย เพราะบางครั้งข้อมูลที่รายงานกับการดำเนินการไม่สอดคล้องกัน</p>	
	<p><b>๔. การบริหารจัดการขยะ</b></p> <p>ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในแต่ละพื้นที่ที่ถูกต้องก่อนรายงานข้อมูลมาที่ สด. กรณี การประชุม และหาข้อสรุปการประชุมในแต่ละกลุ่มว่าที่พื้นที่ใดใช้วิธีแบบฝังกลบ พื้นที่ใดใช้แบบเผา หรือนำไปผลิตเป็นไฟฟ้า เนื่องจากข้อมูลที่รายงาน สด. มีความคลาดเคลื่อน</p>	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
สรุปข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>๕. การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)</p> <p>ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยติดตามการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เวอร์ชันที่ ๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะทำอย่างไรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครบทุกแห่ง เนื่องจาก สส. ได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการและพัฒนาระบบซึ่งระบบน่าจะสมบูรณ์มากแล้ว ขณะนี้สามารถเชื่อมโยงและสามารถออกใบเสร็จได้ การใช้งานโปรแกรมฟรี และข้อมูลนี้จะมีการปรับปรุงอยู่ตลอดจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแค่ร้อยละ ๕๐ ใช้โปรแกรมฯ อีกร้อยละ ๕๐ จ้างเอกชนดำเนินการ และในส่วนที่จ้างเอกชนดำเนินการข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ลดน้อยลง และผู้ตรวจราชการกรมสามารถลงพื้นที่ตรวจได้จะช่วยในการติดตามตรวจสอบในเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	

สรุปประเด็นโดย : ฝ่ายช่วยอำนวยการ  
สำนักงานเลขาธิการกรม  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น